

Số: /BC-UBND Sơn Trà, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO
Tình hình ước thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Thực hiện Công văn số 297/HĐND-VP ngày 10/11/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc danh mục, số lượng, thời gian gửi tài liệu của Kỳ họp thứ 15 HĐND khóa X, UBND quận Sơn Trà báo cáo tình hình ước thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2023 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH ƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

Năm 2023 là năm thứ ba thực hiện mô hình chính quyền đô thị, là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ VI, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, thành phố, thực hiện Chủ đề năm 2023 của thành phố “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”. Được sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự hỗ trợ của các Sở, ngành liên quan, sự chỉ đạo trực tiếp của Quận ủy và sự phối hợp của Mặt trận, đoàn thể quận, UBND quận đã tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành và UBND các phường thuộc quận triển khai các giải pháp về thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh với kết quả đạt được trong năm 2023 như sau:

1. Về kinh tế

Hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong năm tương đối thuận lợi. Hoạt động thương mại tại các chợ truyền thống, siêu thị, cửa hàng kinh doanh sôi động, thích ứng an toàn với dịch Covid-19, lượng hàng hóa đa dạng, phong phú đáp ứng nhu cầu thị trường. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong năm ước thực hiện đạt 12.030 tỷ đồng, bằng 106,08% so với năm 2022. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa trong năm ước thực hiện đạt 4.800 tỷ đồng, bằng 102,48% so với năm 2022, doanh thu dịch vụ trong năm ước đạt 7.230 tỷ đồng, bằng 108,61% so với năm 2022.

Hoạt động sản xuất thủy sản - nông - lâm tương đối ổn định. Sản lượng khai thác thủy sản trong năm ước đạt 22.864 tấn, bằng 103,88% so với cùng kỳ năm 2022. Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra tàu cá có chiều dài lớn nhất

từ 6 mét đến dưới 12 mét trên địa bàn quận¹; Kế hoạch thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2023-2025². Thực hiện hỗ trợ cho ngư dân trong việc khai thác thủy, hải sản³, Kế hoạch duy trì vùng an toàn dịch bệnh đối với bệnh Đại ở động vật nuôi năm 2023⁴. Rà soát công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng tại Bán đảo Sơn Trà. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 12/5/2023 của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Phê duyệt phương án phòng, chống và khắc phục hậu quả ứng với các kịch bản thiên tai trên địa bàn quận Sơn Trà năm 2023.

2. Công tác thu, chi và quản lý, điều hành ngân sách

Tổng thu NSNN trên địa bàn quận năm 2023 ước đạt 771.000 triệu đồng, đạt 101,7% dự toán thành phố giao và bằng 92,3% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng chi NSNN trên địa bàn quận thực hiện năm 2023 ước đạt 643.357 triệu đồng, đạt 107,1% so với dự toán thành phố giao. Ban hành Quyết định về công bố công khai quyết toán NSNN năm 2022, Quyết định công bố công khai dự toán NSNN năm 2023 của quận Sơn Trà. Rà soát dự toán năm 2023, đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện một số nhiệm vụ phát sinh gửi Sở Tài chính.

3. Quản lý đô thị, xây dựng cơ bản, tài nguyên và môi trường

Công tác cấp giấy phép xây dựng và sửa chữa nhà, giấy xác nhận quy hoạch được triển khai thực hiện kịp thời đáp ứng nhu cầu của người dân⁵. Tổ chức công bố quy hoạch và bàn giao mốc giới dự án trên địa bàn quận⁶. Thực hiện việc cấp giấy phép thi công và giấy chứng nhận biên số nhà⁷.

UBND quận đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc lập thủ tục, triển khai, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình theo kế hoạch vốn đã được giao⁸. Công tác đền bù giải tỏa được quan tâm đơn đốc đẩy nhanh tiến

¹ Đến nay, đã kiểm tra 151/201 tàu, trong đó có 29 tàu không còn hoạt động, bán không rõ địa chỉ, qua đó thực hiện việc xóa đăng ký theo quy định.

² Hỗ trợ 02 chủ thể đăng ký sản phẩm năm 2023, đăng ký công nhận lại sản phẩm đã hết hiệu lực công nhận. Hỗ trợ 02 chủ thể tham gia Chương trình OCOP theo Nghị quyết số 329/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND thành phố Đà Nẵng, gồm Hộ kinh doanh Trương Văn Tranh chứng nhận “HACCP Code Alimentarius - Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn theo TCVN 5603:2023” để nâng cấp sản phẩm OCOP 04 sao; Công ty TNHH Bảo An Food chứng nhận “ISO 2000:2018 - Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, các yêu cầu” để đảm bảo các tiêu chí xếp hạng công nhận sản phẩm OCOP 04 sao.

³ Tổng hợp danh sách ngư dân có nhu cầu đăng ký tham gia hỗ trợ pin năng lượng mặt trời; phối hợp với Chi cục Thủy sản tổ chức đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng và thợ máy tàu cá năm 2023 cho ngư dân; hỗ trợ áo phao cho ngư dân tàu cá ven bờ. Tham gia làm việc với Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam về việc phối hợp xây dựng đề xuất dự án về thúc đẩy bảo tồn biển tại khu vực Bán đảo Sơn Trà.

⁴ Đến nay, tỷ lệ tiêm phòng bệnh đại toàn địa bàn quận đạt 94,6%.

⁵ Đến nay, đã xét cấp 1.010 giấy phép xây dựng và sửa chữa nhà, 16 giấy xác nhận quy hoạch để nhân dân xây dựng nhà ở và chuyển dịch hộ khẩu theo quy định.

⁶ Đến nay, đã tổ chức công bố quy hoạch và bàn giao mốc giới 06 dự án.

⁷ Đến nay, đã cấp 51 giấy phép thi công (cải tạo vỉa hè, đào vỉa hè lắp đặt cấp nước, cấp điện...) và 77 Giấy chứng nhận biên số nhà.

⁸ Trong đó: Nguồn vốn thành phố gồm 08 công trình chuyển tiếp, 03 công trình khởi công mới, 35 công trình chuẩn bị đầu tư, 03 dự án quy hoạch, 02 dự án khai thác quỹ đất; Nguồn vốn công trình dân sinh gồm 07 công

độ, trong đó tập trung vào những dự án tồn đọng và những dự án ưu tiên theo chủ trương của thành phố. Tiếp tục triển khai cưỡng chế các trường hợp còn lại năm 2022 và các trường hợp năm 2023⁹.

Tăng cường công tác lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn, đặc biệt tại các tuyến đường và khu vực trọng điểm; kịp thời xử lý các phản ánh của người dân. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16-CT/QU ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động, trật tự đô thị trên địa bàn quận¹⁰. Duy trì lực lượng kiểm tra việc xây dựng trái phép tại các khu dự án đã công bố quy hoạch và những nơi thuộc dự án chỉnh trang, kiểm tra tình trạng xây dựng nhà không có giấy phép quy mô nhỏ để kịp thời ngăn chặn xử lý. Tiếp tục xử lý tháo dỡ các trường hợp xây dựng trái phép trên Bán đảo Sơn Trà¹¹. Triển khai “Lắp đặt QR Code tích hợp thông tin kiệt, hẻm trên địa bàn quận”¹². Tăng cường kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội. Duy trì các hoạt động đảm bảo vệ sinh môi trường, kịp thời xử lý phản ánh của báo chí, người dân về môi trường¹³. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2021-2025” trong năm 2023. Triển khai mô hình nhà vệ sinh “Thoải mái như ở nhà - comfort as home”¹⁴. Thực hiện công tác quản lý đất đai theo phân cấp¹⁵. Hoàn thiện dữ liệu đất đai năm 2022 trên phần mềm trực tuyến.

trình chuyển tiếp, 12 công trình khởi công mới và 48 công trình chuẩn bị đầu tư. Đến nay, số tiền giải ngân là 73.619 triệu đồng, đạt tỷ lệ 35,6%.

⁹ - Năm 2022, còn lại 03 hồ sơ chưa bàn giao mặt bằng. Đối với ông Trương Minh Sâm, UBND quận đã tổ chức tiếp dân và giao Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng quận tham mưu UBND quận báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết vướng mắc (hiện gia đình ông Sâm có đơn gửi Thành ủy đề nghị được tiếp dân và Thành ủy đã giao Chủ tịch UBND thành phố tiếp, xử lý đối với đơn tiếp công dân của ông Sâm). Đối với kiến nghị của ông Tôn Thất Cừ, UBND quận đã tổ chức tiếp dân và thống nhất hỗ trợ 50.000.000 đồng, trường hợp chủ hộ không chấp hành bàn giao, giao Ban thực hiện cưỡng chế Thông báo thời gian cưỡng chế (thời gian dự kiến tổ chức cưỡng chế là 31/10/2023). Đối với hộ ông Đặng Văn Tâm: UBND thành phố đã có Công văn số 5729/UBND-STNMT ngày 19/10/2023 về việc xử lý vướng mắc đối với hồ sơ của ông Đặng Văn Tâm và bà Lê Thị Trà. Theo đó, đồng ý cho điều chỉnh tên ông Đặng Văn Tâm - bà Lê Thị Trà thành ông Đặng Văn Việt tại tất cả các Văn bản phê duyệt, giải quyết của Chủ tịch UBND thành phố. Đồng thời, giao UBND quận Sơn Trà lập thủ tục phê duyệt, thông báo và tổ chức vận động bàn giao mặt bằng theo quy định. Hiện nay, UBND quận đang lập thủ tục phê duyệt điều chỉnh hồ sơ sang tên ông Đặng Văn Việt theo quy định.

- Năm 2023, UBND quận đã thực hiện cưỡng chế thu hồi đất 06 hộ và 17 hộ đã ban hành Quyết định cưỡng chế, dự kiến sẽ tiếp tục thực hiện nếu các hộ vẫn không thống nhất chủ trương nhận tiền, bàn giao mặt bằng.

¹⁰ - Lĩnh vực trật tự đô thị: đã ban hành 732 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vỉa hè, bán hàng rong với tổng số tiền 344.900.000 đồng.

- Lĩnh vực trật tự xây dựng: đã ban hành 31 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng với số tiền 1.110.000.000 đồng.

¹¹ Đến nay, đã hoàn thành cưỡng chế 32/68 trường hợp.

¹² Dự kiến hoàn thành lắp đặt 306 bảng tại 195 tuyến kiệt, hẻm vào ngày 15/11/2023.

¹³ Tổng dọn vệ sinh tại các tuyến đường, khu đất trống thường xuyên phát sinh rác, cỏ gây mất mỹ quan đô thị (37 điểm, khu vực; 09 đoạn mương cống thoát nước). Tổ chức 02 lễ phát động tuyên truyền về môi trường, biển và hải đảo; 05 ngày hội, hội thi tuyên truyền về bảo vệ môi trường, phân loại rác, chống rác thải nhựa; 37 buổi tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở, khu dân cư. Treo 500 lượt phướn tuyên truyền về bảo vệ môi trường, biển đảo, tài nguyên nước. Tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải Công nghiệp của 15 cơ sở với tổng số tiền: 43.518.000 đồng.

¹⁴ Đến nay, 96 cơ sở kinh doanh dịch vụ tham gia và dán logo của mô hình.

4. Tình hình phát triển các lĩnh vực xã hội

Tổ chức các chương trình, sự kiện, lễ hội gắn với quảng bá hình ảnh quận Sơn Trà¹⁶. Thực hiện quản lý nhà nước về du lịch theo phân cấp¹⁷. Hoàn thành Phương án thí điểm tổ chức dịch vụ, phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và Công viên bờ đông cầu Nguyễn Văn Trỗi gửi Sở Du lịch. Triển khai xây dựng Đề án “Thành lập nhà trưng bày Tre Việt”. Tăng cường quản lý các hoạt động văn hóa¹⁸. Tổ chức ra quân tẩy xóa, tháo gỡ quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn quận; kiểm tra, theo dõi công tác ra quân tại các phường.

Tổ chức các hoạt động ngành giáo dục, các cuộc thi dành cho học sinh, giáo viên các trường¹⁹. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng nhu cầu giáo dục tại các trường học. Xây dựng Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nâng cao chất lượng giáo dục của quận Sơn Trà đến năm 2030”. Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống; dạy học ngoại ngữ cho học sinh các cấp học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

Tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát dịch bệnh trên địa bàn quận, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, các dịch vụ thẩm mỹ và hành nghề y, được tư nhân trên địa bàn quận²⁰, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Triển khai tốt công tác chính sách người có công, bảo trợ xã hội, chương trình giảm nghèo. Hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho hộ gia đình có công với

¹⁵ Đến nay, đã ban hành 19 Quyết định giao đất, 27 Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất; 03 Quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất. Đối với lĩnh vực đền bù giải tỏa, đã ban hành 75 Quyết định thu hồi đất (trong đó: 55 Quyết định điều chỉnh Quyết định thu hồi đất; 11 Quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định thu hồi đất, 09 Quyết định ban hành mới); 60 Quyết định phê duyệt giá trị đền bù và chi phí phục vụ giải tỏa tại các dự án trên địa bàn quận; 13 Quyết định phê duyệt bổ sung giá trị đền bù và chi phí phục vụ giải tỏa; 94 Quyết định phê duyệt Phương án chi tiết đền bù, hỗ trợ và tái định cư; 07 Quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà; 06 Quyết định phê duyệt kinh phí 2%. Ban hành 36 quyết định vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với tổng số tiền là 501.237.352 đồng (đã có 10 trường hợp với nộp tiền xử phạt với số tiền là 169.061.364 đồng) và 24 Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Ban hành 04 Quyết định giao đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý trên địa bàn quận.

¹⁶ Lễ hội Cầu Ngư; Hội sách Sơn Trà, Chương trình nghệ thuật giới thiệu MV quảng bá hình ảnh quận Sơn Trà; Cuộc thi ảnh đẹp Sơn Trà lần 1 chủ đề “Đa dạng sinh học Bán đảo Sơn Trà”; Cuộc thi ảnh đẹp Sơn Trà lần 2, chủ đề “Người Sơn Trà”; Cuộc thi “Thiết kế mô hình check in tạo điểm nhấn du lịch quận Sơn Trà”; Trại sáng tác mỹ thuật quận Sơn Trà năm 2023; Triển lãm tranh, chủ đề “Sơn Trà - Đánh thức vẻ đẹp tự nhiên”.

¹⁷ Phối hợp đảm bảo môi trường du lịch trong Chương trình “Khai trương mùa du lịch biển năm 2023”; Lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng “Wow 2023”. Hoàn thành phương án thí điểm tổ chức dịch vụ, phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và Công viên bờ đông cầu Nguyễn Văn Trỗi gửi Sở Du lịch.

¹⁸ Đến nay, đã thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cho 04 cơ sở và giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke cho 03 cơ sở.

¹⁹ Tổ chức hội thi tin học trẻ cấp quận; học sinh giỏi lớp 8 cấp quận. Tổ chức giải cờ vua cấp quận cho học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở quận Sơn Trà năm 2023. Tham gia các hội thi cấp thành phố: Học sinh giỏi lớp 9, tin học trẻ cấp thành phố, tin học trẻ quốc gia năm 2023.

²⁰ Đến nay, UBND quận đã kiểm tra 325 cơ sở dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trên địa bàn quận, UBND các phường kiểm tra 825/959 cơ sở quản lý, đạt tỷ lệ 86%. Thực hiện xử phạt 06 trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, tổng số tiền 30.500.000 đồng, trong đó đã chấp hành 05 trường hợp với số tiền 18.000.000 đồng. Thẩm định cấp 124 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ với số tiền 140.000.000 đồng.

cách mạng năm 2023²¹. Thực hiện giải pháp về việc làm, chính sách phát triển thị trường lao động theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền²². Tăng cường công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn quận²³.

5. Xây dựng chính quyền - Thanh tra - Tư pháp

a) Về xây dựng chính quyền

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. Báo cáo sơ kết thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị; Công tác tổ chức, hoạt động của tổ dân phố và các vấn đề liên quan đến công tác chính quyền địa phương. Xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính các phường thuộc quận Sơn Trà giai đoạn 2022-2030. Triển khai tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương thuộc quận²⁴. Kiện toàn, bổ sung công chức, viên chức lãnh đạo tại cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND quận Sơn Trà. Giải quyết kịp thời, đúng quy định các chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn các hoạt động tôn giáo.

b) Về Thanh tra - Tư pháp

Trong năm, để phục vụ tốt công tác giải quyết đơn thư của tổ chức và công dân, UBND quận đã xây dựng và ban hành văn bản triển khai đến các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc 03 quy trình rút gọn về tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại; tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn tố cáo; tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn kiến nghị, phản ánh. Đến nay, tại UBND quận đã tổ chức tiếp công dân với 283 lượt người, tiếp nhận 530 đơn (đơn khiếu nại: 21, đơn tố cáo: 60, đơn kiến nghị, phản ánh: 449), trong đó 469 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (đơn khiếu nại: 19, đơn tố cáo: 53, đơn kiến nghị, phản ánh:

²¹ Đã hoàn thành 57/65 nhà, đạt 87,69% kế hoạch giao.

²² Đến nay, đã giải quyết việc làm được 6.165/7.400 lao động, đạt 83% Kế hoạch giao. Phối hợp với các Trường dạy nghề tổ chức buổi tư vấn, hướng nghiệp cho thanh niên xuất ngũ. Kiểm tra việc thực hiện pháp luật về lao động, an toàn - vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn và thực hiện quy chế dân chủ tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận Sơn Trà đợt 1 năm 2023.

²³ Đến nay, đã áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc cho 25 trường hợp, vận động 7 trường hợp cai nghiện tự nguyện. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, trao quà cho 150 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tập huấn kỹ năng phòng chống đuối nước và sơ cấp cứu cho trẻ. Tổ chức 20 buổi tuyên truyền, tập huấn liên quan đến công tác trẻ em cho hơn 1.700 người, 02 buổi tuyên truyền về công tác bình đẳng giới. Triển khai công tác khám tìm bẩm sinh cho trẻ em và khám tầm soát ung thư vú và tử cung cho phụ nữ nghèo trên địa bàn quận năm 2023. Phối hợp Tầm nhìn Thế giới thực hiện các hoạt động thuộc dự án bảo trợ và bảo vệ trẻ em và dự án phòng chống lao động trẻ em.

²⁴ Tổ chức các lớp bồi dưỡng như: Kỹ năng thuyết trình và điều hành cuộc họp; Kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xử lý tình huống công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các đơn vị, địa phương thuộc quận Sơn Trà năm 2023.

434), hiện đã được Ban tiếp công dân xử lý, phân loại và chuyển đơn đến các cơ quan chuyên môn xử lý theo lĩnh vực tham mưu²⁵.

Triển khai thực hiện tốt công tác tư pháp trên các lĩnh vực như: công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật²⁶; công tác đăng ký và quản lý hộ tịch đúng theo quy định của Luật Hộ tịch; công tác chứng thực đảm bảo theo quy định và kịp thời theo yêu cầu của tổ chức và công dân. Chỉ đạo UBND các phường kịp thời củng cố các tổ hòa giải và thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

6. Quốc phòng - An ninh

Quốc phòng - An ninh được đảm bảo giữ vững, các lực lượng vũ trang trên địa bàn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu thường xuyên, trực phòng không, bảo vệ an toàn trên địa bàn quận. Hoàn thành công tác tuyển quân 2023²⁷; hoàn thành công tác diễn tập chiến đấu 03 phường trong khu vực phòng thủ. Ban hành Phương án cứu hộ, cứu nạn ứng phó với các tình huống thảm họa, khẩn cấp trên địa bàn quận Sơn Trà. Nắm bắt phương tiện, nhân lực tàu thuyền tham gia làm nhiệm vụ “BM” sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Tăng cường công tác đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, duy trì công tác tuần tra đêm, chỉ đạo công an các phường phối hợp tốt với các lực lượng tại địa phương trong việc bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quận²⁸. Triển khai thực hiện Kế hoạch ra quân phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến Shisha, bóng cười trên địa bàn quận. Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

7. Đánh giá chung

a) Kết quả đạt được

Nhìn chung, tình hình kinh tế Quận trong năm 2023 đạt kết quả khả quan, các chỉ tiêu về kinh tế đạt kết quả tích cực, thu tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2022; hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn sôi động; hàng hóa được chuẩn bị đầy đủ và phong phú đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Các nội dung liên quan đến Chỉ thị số 16-CT/QU ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy được triển khai thực hiện đạt kết quả. Các mục tiêu an sinh

²⁵ Kết quả: Đơn khiếu nại: Đã giải quyết 19/19 đơn; Đơn tố cáo: Đã giải quyết 51/53 đơn, còn 02 đơn; Đơn kiến nghị, phản ánh: Đã giải quyết 425/449 đơn, đạt tỷ lệ 94,6%, hiện còn lại 24 đơn đang trong thời gian xác minh, xử lý của các phòng, ban chuyên môn theo lĩnh vực tham mưu.

²⁶ Đến nay, đã tổ chức được 85 cuộc phổ biến giáo dục pháp luật trực tiếp cho trên 9.000 lượt người tham dự, tổ chức 03 cuộc thi tìm hiểu pháp luật với 196 lượt người dự thi; phát hành trên 77.000 bản tài liệu phổ biến giáo dục pháp luật các loại, thực hiện hàng trăm poster, phướn tuyên truyền.

²⁷ Đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2023, với tổng cộng 178 công dân (Quân sự: 136, Công an 42).

²⁸ Trong 10 tháng đầu năm, về trật tự xã hội xảy ra 44 vụ (giảm 01 vụ so với cùng kỳ năm 2022, điều tra làm rõ 38 vụ, 61 đối tượng, đạt tỷ lệ 86,36%. Về ma túy, đã phát hiện 45 vụ, 115 đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, hiện Công an đã khởi tố 41 vụ, 100 bị can, không khởi tố 02 vụ, 05 đối tượng. Về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đã xảy ra 92 vụ cháy, 07 vụ cứu nạn cứu hộ (giảm 16 vụ cháy, giảm 06 vụ cứu nạn cứu hộ so với cùng kỳ năm 2022), Công an quận đã triển khai lực lượng tham gia cứu chữa kịp thời. Về an toàn giao thông, xảy ra 07 vụ, 03 người chết, 07 người bị thương (giảm 01 vụ, 04 người chết, tăng 01 người bị thương so với cùng kỳ năm 2022).

xã hội vẫn được duy trì, đời sống của các tầng lớp nhân dân được quan tâm. Công tác xử lý trật tự đô thị được triển khai thường xuyên. Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ từ quận đến phường đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân; công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí được chú trọng; công tác tiếp dân, điều tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được duy trì, nề nếp.

b) Hạn chế

Về thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, nhìn chung do chưa dự kiến chính xác tiến độ thực hiện dự án nên việc bố trí vốn chưa phù hợp với khả năng thực hiện dự án, phải điều chỉnh nhiều lần; công tác chuẩn bị dự án chưa kịp thời, dẫn đến giải ngân vốn đầu tư công không hết kế hoạch vốn được giao. Công tác quản lý trật tự đô thị vẫn còn tình trạng lấn chiếm vỉa hè, trật tự xây dựng vẫn còn tình trạng xây dựng sai phép, trái phép. Vệ sinh môi trường một số địa bàn khu dân cư chưa được xử lý triệt để, công tác thu gom rác thải chưa được thực hiện kịp thời.... Về văn hóa - xã hội, vấn đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vẫn còn là mối lo ngại đối với người dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2024

1. Mục tiêu tổng quát

Tiếp tục triển khai hiệu quả các giải pháp phục hồi và tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố. Khôi phục hoạt động du lịch, đặc biệt là thị trường khách quốc tế và tiếp tục phát triển du lịch bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của quận; tập trung vào du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng điểm phù hợp với quy hoạch, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, tập trung hoàn thành các công trình trọng điểm; giải quyết tốt các vấn đề bức xúc trong xã hội; chú trọng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, nâng cao nhận thức cho người dân gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng quận Sơn Trà phát triển kinh tế nhanh, bền vững, trở thành đô thị văn minh, hiện đại, là trọng điểm du lịch, dịch vụ, tài chính, thương mại và kinh tế biển của Thành phố.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu

(1) Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn phấn đấu đạt 13.239 tỷ đồng, tăng 10,5% so với ước thực hiện năm 2023.

(2) Sản lượng khai thác thủy sản trên địa bàn phấn đấu đạt 23.813 tấn, tăng 4,15% so với ước thực hiện năm 2023.

(3) Tổng chi ngân sách địa phương dự kiến đạt 826.940 triệu đồng, bằng 118,38% so với ước thực hiện năm 2023.

(4) Tăng tỷ suất sinh thô 0,03%.

(5) Thoát nghèo năm 2024 là 400 hộ, đạt tỷ lệ 1,06%.

(6) Tỷ lệ gọi công dân nhập ngũ đạt 100% và bảo đảm về chất lượng.

3. Nhiệm vụ, giải pháp phát triển các ngành, lĩnh vực

3.1. Chỉ đạo, điều hành

Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội, Nghị định số 34/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ và Đề án phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước gắn với thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2021-2026; Nghị định số 40/2022/NĐ-CP ngày 20/6/2022 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 144/2016/NĐ-CP quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng. Chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ, thành phố và Nghị quyết của Quận ủy về nhiệm vụ năm 2023. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 30/12/2022 của UBND quận về triển khai thực hiện Chương trình hành động của Quận ủy, Kế hoạch số 163/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện Kết luận số 209-KL/TU ngày 22/06/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng, phát triển quận Sơn Trà đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

3.2. Một số nhiệm vụ giải pháp trọng tâm

a) Về kinh tế

- Về thương mại - dịch vụ:

Triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, tập trung phát triển các dịch vụ giải trí nhất là dịch vụ giải trí về đêm trên địa bàn quận Sơn Trà, đáp ứng nhu cầu khách du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2023. Tổ chức có hiệu quả về đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, phát triển kinh tế ban đêm. Tạo điều kiện cho Chợ đêm Sơn Trà hoạt động ổn định, đề xuất UBND thành phố cho chủ trương về địa điểm mới để phát triển chợ đêm Sơn Trà giai đoạn 2. Hỗ trợ cơ sở ăn uống, cơ sở mua sắm, khách sạn đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về văn minh thương mại, nâng cao văn hóa, đạo đức kinh doanh, kỹ năng giao tiếp, trình độ nghiệp vụ, ngoại ngữ cho nhân viên nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hướng đến chuyên nghiệp. Tăng cường các hoạt động xúc tiến hỗ trợ doanh nghiệp về thị trường, thông tin kinh doanh. Thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Quản lý tốt các hoạt động kinh doanh, chú trọng đảm bảo môi trường du lịch, văn minh thương mại, kiểm soát giá cả, an toàn thực phẩm... phục vụ du lịch, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết Nguyên đán, mùa mưa bão. Hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng chợ văn minh thương mại, chợ an toàn thực phẩm.

Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về du lịch theo phân cấp. Tập trung xây dựng môi trường du lịch thân thiện, tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ Bộ quy tắc ứng xử trong hoạt động du lịch gắn với xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị, “nụ cười du lịch”. Tiếp tục triển khai Đề án “Đa dạng

hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, tập trung phát triển các dịch vụ giải trí nhất là dịch vụ giải trí về đêm trên địa bàn quận Sơn Trà, đáp ứng nhu cầu khách du lịch giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng tại bãi biển Thọ Quang - Mân Thái”. Triển khai thực hiện Phương án thí điểm tổ chức các dịch vụ phục vụ du lịch về đêm trên cầu Nguyễn Văn Trỗi và công viên bờ Đông cầu Nguyễn Văn Trỗi.

+ Về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Khuyến khích đầu tư, tăng năng lực sản xuất mọi thành phần kinh tế ở các lĩnh vực công nghiệp đang có nhiều tiềm năng, sản xuất những sản phẩm có thị trường tiêu thụ và có giá trị tăng cao; ưu tiên cho các ngành công nghiệp sản xuất hướng vào xuất khẩu, chế biến hàng hải sản... không gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện việc đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác xã phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của quận. Phối hợp thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của thành phố trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

+ Về thủy sản - nông - lâm:

Phát huy lợi thế kinh tế biển, nâng cao năng lực và hiệu quả khai thác hải sản xa bờ. Tăng cường quản lý tàu cá, giảm tỷ lệ tàu cá trễ hạn đăng kiểm và giấy phép khai thác thủy sản, không để phát sinh tàu cá có chiều dài dưới 15 mét. Tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của ngư dân chấp hành pháp luật về hoạt động khai thác hải sản, bảo vệ chủ quyền biển đảo, khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện chống khai thác IUU. Phối hợp đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trên biển, sẵn sàng phục vụ nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản. Phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của các tổ đoàn kết sản xuất trên biển, đặc biệt là các tổ xa bờ. Phối hợp với các Sở, ngành thành phố trong công tác quản lý, khai thác Âu thuyền và cảng cá Thọ Quang nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá.

Tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả, tạo ra sản phẩm nông nghiệp chủ lực, đặc trưng, hữu cơ và an toàn thực phẩm. Xây dựng Đề án chuyển đổi rừng kinh tế tại Bán đảo Sơn Trà sang rừng trồng cây bản địa nhằm phục hồi, bảo tồn, phát huy hệ sinh thái đặc thù của bán đảo, bảo vệ môi trường và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

Xây dựng và triển khai thực hiện Phương án quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2024. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong Nhân dân về Luật Lâm nghiệp và các văn bản liên quan quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng; kiểm tra phòng cháy chữa cháy rừng, phát quang đường ranh cản lửa, mua sắm trang bị dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Về thu, chi ngân sách

Tập trung đẩy mạnh công tác thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách năm 2024 đạt tỷ lệ cao nhất. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về thuế. Tăng cường công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, trong đó tập trung rà soát, phân loại các khoản nợ thuế, phân tích nguyên nhân của từng đối tượng nợ để có giải pháp đôn đốc thu nợ phù hợp. Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả trong phạm vi dự toán được duyệt. Nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong việc sử dụng ngân sách nhà nước; thực hiện có hiệu quả chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng và công khai minh bạch tài chính - ngân sách; quản lý tài sản công theo quy định. Trình UBND thành phố điều chỉnh bổ sung cho một số nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán.

- Về quản lý đô thị - xây dựng cơ bản - tài nguyên và môi trường

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý đô thị, thường xuyên kiểm tra, giám sát để lĩnh vực quản lý trật tự xây dựng đi vào nề nếp. Thực hiện Luật Đầu tư công và các Nghị định, văn bản hướng dẫn thi hành để triển khai Kế hoạch đầu tư công năm 2024 đạt kết quả và hiệu quả cao nhất, đặc biệt là việc đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng. Cải tạo nâng cấp các công trình kiệt hèm phục vụ dân sinh (điện chiếu sáng, cấp thoát nước) trên địa bàn quận. Tiếp tục đầu tư các công viên, vườn dạo phục vụ dân sinh. Thực hiện tốt công tác phê duyệt, điều chỉnh nhiệm vụ và đề án quy hoạch xây dựng theo quy định. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm.

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn. Thực hiện công tác giám sát dịch vụ vệ sinh đô thị trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 16-CT/QU ngày 14/02/2022 của Ban Thường vụ Quận ủy Sơn Trà về việc tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, an toàn lao động, trật tự đô thị trên địa bàn quận từ năm 2022 đến hết năm 2025. Tăng cường công tác quản lý khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Tiếp tục triển khai thực hiện gói thầu và quy trình giám sát gói thầu: dịch vụ vệ sinh công cộng theo phân cấp trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2022-2024; Đề án “Nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2021-2025” năm 2024; Kế hoạch phân loại rác tại nguồn, chống rác thải nhựa năm 2024. Tăng cường xử lý các điểm tồn đọng rác, ô nhiễm môi trường. Tăng cường xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các cơ sở kinh doanh.

- Phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội

+ Về văn hóa - thể thao: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn trong năm. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng môi trường xã hội; xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị và nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2020 - 2025”, Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động Thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2021 - 2025”. Đẩy nhanh đầu tư các thiết chế văn hoá - thể thao trên địa bàn quận. Thực hiện tốt công tác quản lý đối với hoạt động văn hóa và kinh

doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Tổ chức tốt các giải thi đấu thể thao cấp quận và tham gia đầy đủ, chất lượng các giải thể thao do thành phố tổ chức. Triển khai tốt các hoạt động văn hóa²⁹; các chương trình văn nghệ nhân các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước, thành phố và quận. Phối hợp với các Sở, ngành trong việc triển khai các sự kiện văn hóa - thể thao trên địa bàn quận.

+ Về Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án xây dựng, nâng cấp, mở rộng trường học giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Đề án “Tăng cường giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2022-2027”, Đề án “Xây dựng và phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2022-2025”. Xây dựng quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn quận. Triển khai có hiệu quả kế hoạch của các cấp về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tại các cơ sở giáo dục. Thực hiện nghiêm túc quy định Quy tắc ứng xử trong trường học; chú trọng xây dựng trường học đạt tiêu chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn, lành mạnh, thân thiện, góp phần đảm bảo môi trường văn hóa trong nhà trường; đẩy mạnh văn hóa đọc trong trường học, phát huy tác dụng các tủ sách mở.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới nội dung, phương pháp dạy - học, xây dựng kho học liệu số dùng chung phục vụ giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và phổ thông trong toàn ngành, gồm: Bài giảng điện tử, phần mềm mô phỏng và các học liệu khác. Triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo quy định tại Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ. Tiếp tục đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học tối thiểu bảo đảm thực hiện chương trình mới đối với lớp 4, lớp 8 và Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Tiếp tục thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025.

+ Về y tế: Duy trì các hoạt động giám sát, xử lý ca bệnh, ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh truyền nhiễm khác theo quy định; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm theo quy định. Cải thiện chất lượng dịch vụ y tế tại Trung tâm Y tế Sơn Trà, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân. Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng Trung tâm Y tế Sơn Trà là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ Sản Nhi Đà Nẵng; Đề án “Mở rộng mạng lưới đơn vị vệ tinh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2023 - 2025” theo Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 01/7/2023 của UBND thành phố Đà Nẵng. Nghiên cứu thực hiện hợp tác quốc tế và kêu gọi thu hút đầu tư, xã hội hóa y tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân hưởng thụ các dịch vụ y tế chất lượng cao. Tăng cường công tác kiểm tra, giám

²⁹ Tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật “Chào năm mới 2024”; Lễ hội Cầu ngư quận Sơn Trà năm 2024; Cuộc thi ảnh đẹp Sơn Trà năm 2024; Trại sáng tác mỹ thuật quận Sơn Trà năm 2024; Hội sách Sơn Trà năm 2024; Lễ hội Âm nhạc biển Mỹ Khê năm 2024; Lễ hội Điêu khắc đá mỹ nghệ Quốc tế Đà Nẵng năm 2024; Khánh thành Nhà trưng bày tác phẩm nghệ thuật quận Sơn Trà và các đợt triển lãm năm 2024.

sát vệ sinh an toàn thực phẩm, các dịch vụ thẩm mỹ và hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn quận. Thực hiện các chỉ tiêu về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình theo Kế hoạch giao.

+ Về lao động việc làm, an sinh xã hội: Tổ chức kiểm tra liên ngành về việc chấp hành pháp luật về lao động, an toàn - vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn và thực hiện quy chế dân chủ tại các doanh nghiệp. Thực hiện các chế độ, chính sách cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định. Tiếp tục triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn quận Sơn Trà. Thực hiện hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho gia đình người có công với cách mạng năm 2024. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2024). Duy trì và đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Hoàn thành và triển khai Đề án “Kiên cố hóa nhà ở của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2024”. Triển khai thực hiện Luật trẻ em; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội đối với công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em. Triển khai các chính sách hỗ trợ công tác dự phòng nghiên cứu ma túy trên địa bàn quận. Phối hợp thực hiện mô hình 4E “Gặp mặt, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn hướng nghiệp cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt”. Thực hiện công tác trẻ em và Bình đẳng giới năm 2024.

- Xây dựng chính quyền - Thanh tra - Tư pháp

+ Về xây dựng chính quyền:

Tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn và UBND các phường theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội. Triển khai Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các phường trên địa bàn quận Sơn Trà giai đoạn 2023 - 2025. Tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định. Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức các phòng, ban, đơn vị sự nghiệp và UBND các phường. Duy trì việc kiểm tra công vụ, nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Triển khai tốt công tác Dân vận chính quyền, Quy chế dân chủ ở cơ sở và Hội quần chúng trên địa bàn quận. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu công việc cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị, địa phương thuộc quận. Tiếp tục triển khai, thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo, quản lý tốt các hoạt động tôn giáo trên địa bàn. Phối hợp với UBND các phường và đơn vị liên quan ngăn chặn, xử lý kịp thời việc truyền đạo, sinh hoạt tôn giáo tập trung trái quy định pháp luật.

+ Công tác Thanh tra: Xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác thanh tra kinh tế - xã hội năm 2024. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư tại quận; giải quyết tốt các vụ việc tranh chấp, kiến nghị có nguy cơ phát sinh khiếu nại. Theo dõi, báo cáo định kỳ về kết quả thực hiện

các kiến nghị tại các kết luận Thanh tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và bản án của Tòa án nhân dân các cấp đã có hiệu lực pháp luật.

+ Công tác tư pháp: Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; công tác phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, công tác hòa giải ở cơ sở; công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp. Thực hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch, công tác chứng thực theo quy định và kịp thời giải quyết theo yêu cầu của người dân. Kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn UBND các phường triển khai thực hiện công tác tư pháp tại địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện các quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản quy định chi tiết, bảo đảm công tác đăng ký nuôi con nuôi trong nước tại UBND các phường đúng quy định của pháp luật.

- Quốc phòng - an ninh

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố. Tổ chức diễn tập CH-TM 1 bên 1 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa năm 2024. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiên quyết đấu tranh, khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo, lợi ích quốc gia ở biển Đông. Tiếp tục triển khai tuần tra đêm theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND ngày 09/11/2015 của UBND thành phố. Nắm bắt phương tiện, nhân lực tàu thuyền tham gia làm nhiệm vụ “BM” sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Kiểm tra, giám sát các phương tiện bay không người lái theo Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/3/2008 của Chính phủ quy định về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ. Thực hiện tốt công tác tuyên quân, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2024. Nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; tăng cường hội thi, hội thao công tác quản lý, giáo dục, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/14/1944 - 22/12/2024) và 35 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024); tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng quận năm 2024.

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là các dịp lễ, tết và các sự kiện lớn. Đấu tranh có hiệu quả tội phạm ma túy, kinh tế, môi trường; tập trung triệt phá các đường dây, tụ điểm mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức sử dụng ma túy trên địa bàn quận. Tổ chức kiểm tra, quản lý số người nước ngoài trên địa bàn, chú trọng vào những chung cư, phát hiện, xử lý những trường hợp sai phạm. Triển khai chương trình công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024 trên địa bàn quận Sơn Trà. Thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở của lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2021-2027”. Tổ chức thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030 trong Công an quận, tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế, xây dựng chính phủ

điện tử, chính phủ số trong Công an quận. Tiếp tục tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm an toàn giao thông theo các chuyên đề, tại các nút giao thông, các tuyến đường trọng điểm, phức tạp. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn quận. Thành lập và duy trì hoạt động của các “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, “các điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn quận. Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyên đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

III. CÁC PHỤ LỤC CHỦ YẾU

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023: theo phụ lục 1a, 1b đính kèm.

2. Một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2024: theo phụ lục 2a, 2b đính kèm.

Trên đây là báo cáo tình hình ước thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 của UBND quận Sơn Trà./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND quận;
- Lưu: VT, TCKH.V12.

CHỦ TỊCH

Hoàng Sơn Trà